

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

www.kudphung.go.th

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

เมื่อวันวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง นายวิชัย เมืองคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งเป็นประธานเปิดงานการประชุมประชาคมระดับตำบลในครั้งนี้ พร้อมด้วยรองนายกทั้งสองท่าน สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภายในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



๑.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ ๓

๒.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมประชาคมระดับตำบล

มีผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมประชาคมระดับตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ ๓ ประกอบไปด้วย นายวิชัยเมืองคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง รองนายกทั้งสองท่าน สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

๓. ผลการมีส่วนร่วม

การที่จะนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้น แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูล ดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่าง แผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดทำแผนแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นเครื่องมือควบคุมในการ บริหารและการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแผนการ ดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเอียงที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆของทุกส่วนราชการที่ต้องดำ เนินการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งโครงการ / กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลางส่วน ภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่มาดำเนินการในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนโครงการ มีการ ประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานสามารถจำแนกรายละเอียดของแผนงาน โครงการ ในแผนการการ ดำเนินงานประจำปี และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๗ ขั้นตอนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ ๓ ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนองและเป็นการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายศิริพงษ์ กุลอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน